



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือได้ดำเนินการการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ผลการสอบแข่งขันดังกล่าว มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ เข้ารายงานตัวเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายธนภัทร ท้าวขว้าง	
๒	๑๐๒	นายถาวร อินแก้วนาน	

หมายเหตุ

** ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

** หากผู้สอบแข่งขันมีความประสงค์จะตรวจสอบรายการผลคะแนนการสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์			

หมายเหตุ

** หากผู้สอบแข่งขันมีความประสงค์จะตรวจสอบรายการผลคะแนนการสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ